

GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẢN LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM - NGŨ HÀNH SƠN



Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là một trong những lễ hội dân gian mang tín ngưỡng Phật giáo quan trọng, diễn ra định kỳ hằng năm tại thành phố Đà Nẵng và đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định công nhận và đưa vào danh mục sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tác giả: **Ths. Đinh Đức Hiền** - Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Ths. Trịnh Thị Hợp - Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Được ví như “hòn non bộ khổng lồ giữa lòng thành phố Đà Nẵng”, bên cạnh những cảnh quan tuyệt sắc của Non Nước Ngũ Hành, sự trùng hợp ngẫu nhiên của 5 ngọn núi: Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Thổ Sơn với Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ - những yếu tố cấu thành vũ trụ trong triết học phương Đông, hàm chứa những vẻ kỳ bí, gắn kết với không khí nhộn nhịp của làng nghề đá Non nước và hình ảnh người dân Đà Nẵng nặng nghĩa tình, một trong những yếu tố quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc đưa hình ảnh quần thể khu di tích và danh thắng Ngũ Hành Sơn nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung đến với Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, đó chính là lễ hội Quán Thế Âm.

Để góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản phi vật thể của Lễ hội **Quán Thế Âm** - Ngũ Hành Sơn, phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần chính đáng của Nhân dân, hướng đến xây dựng lễ hội Quán Thế Âm như một biểu tượng văn hóa đặc sắc có vị trí ngang tầm và xứng đáng với một đô thị năng động.. theo chúng tôi việc tìm ra những giải pháp mang tính chiến lược nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát triển di sản lễ hội đặc sắc này là một yêu cầu khách quan và thiết thực.



Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là một trong những lễ hội dân gian mang tín ngưỡng Phật

giáo.

1. Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với nhiều giá trị văn hoá đặc sắc

Chùa Quán Thế Âm, được xây dựng vào năm 1956, tọa lạc dưới ngọn núi Kim Sơn, một trong năm ngọn núi của khu quần thể di tích và danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ngoài việc được sở hữu những tài nguyên, phong cảnh hữu tình, nhất là những hang động kỳ bí nơi đây còn được biết đến với lễ hội đặc sắc, gắn liền với tên tuổi của một nhân vật Phật giáo nổi tiếng đó chính là lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn.

Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960, tuy nhiên do ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử nên bị gián đoạn. Đến năm 1991, được sự cho phép của UBND huyện Hoà Vang và tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) lễ hội được tái tổ chức. Từ đó đến nay, theo thông lệ, thường niên cứ đến ngày vía **Phật Bồ tát Quán Thế Âm**, ngày 19 tháng 2 Âm lịch hằng năm, ngoài dân bản địa của thành phố, hàng vạn khách thập phương từ nhiều vùng trong cả nước cũng tìm đến để trải nghiệm tham quan, chiêm bái những nét văn hoá đặc sắc. Thời gian tổ chức lễ hội được kéo dài trong 03 ngày với nhiều nghi lễ, hoạt động văn hoá được tổ chức: ngoài các nghi lễ thuần tuý của Phật giáo như lễ tế Xuân cầu quốc thái dân an, lễ rước ánh sáng, rước Phật Quán Thế Âm, lễ thượng kỳ, lễ khai kinh; kèm theo đó là các hoạt động hội: đua thuyền trên sông Cổ Cò, trò chơi đánh cờ người, viết thư pháp, cho chữ, triển lãm nghệ thuật đá non nước...v.v. vừa trang trọng vừa hấp dẫn, đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho những du khách đến tham gia.

Xoay quanh lễ hội có nhiều vấn đề được đặt ra, nhưng có lẽ không khó khăn gì để trả lời cho câu hỏi: tại sao lễ hội lại thu hút nhiều người dân, nhiều thành phần và từ nhiều vùng miền đến tham gia như vậy. Bởi những gì mà lễ hội mang lại là những giá trị có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Trước hết, yếu tố dễ nhận thấy đối với những ai tìm về lễ hội đó chính là những giá trị mang đậm màu sắc Phật giáo, những lễ nghi như: Lễ rước ánh sáng khuyến khích con người đề cao trí tuệ; Lễ khai kinh nhằm cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc; Lễ thuyết giảng về Bồ tát Quán Thế Âm và dân tộc: ngợi ca, noi theo lòng từ bi bác ái của đức Phật Bồ tát Quán Thế Âm, từ đó góp phần vận động người dân thực hiện các chương trình an sinh xã hội cầu nguyện cho dân tộc an bình, thịnh vượng.

Thứ hai, là "một lễ hội mang màu sắc tín ngưỡng tôn giáo nhưng lại nhuần nhuyễn, hoà đồng cùng bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, khơi dậy lòng từ bi bác ái, cứu nhân độ thế, gắn liền đạo pháp với dân tộc" 1 Theo đó, tại lễ hội Quán Thế Âm bên cạnh các nghi lễ theo nghi thức Phật giáo, các nghi lễ truyền thống dân gian của địa phương như: Lễ dâng hương tưởng niệm tại miếu thờ Huyền Trân công chúa và Lễ tế Xuân và Lễ tế Thạch Nghệ Tổ Sư nghệ đá Non Nước... được tổ chức đan xen góp phần tôn thêm giá trị của Lễ hội vừa mang yếu tố tâm linh, tín ngưỡng của Phật giáo vừa mang tính cộng đồng và đậm nét văn hoá truyền thống dân tộc. Bên cạnh đó, lễ hội Quán Thế Âm lại gắn với cảnh quan thiên nhiên, không gian chùa

chiến, di tích lịch sử - văn hóa trong quần thể Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã tạo nên chất keo kết nối yêu thương và sự gắn kết cộng đồng, đây cũng là dịp tinh thần dân tộc, đạo lý uống nước nhớ ơn tổ tiên, tìm về cội nguồn dân tộc lại được gợi lên trong lòng những người tham gia lễ hội.

Thứ ba, cùng với các yếu tố thiên nhiên và con người, lễ hội đã mang đến những nét độc đáo riêng biệt, tạo nên những ấn tượng đặc sắc, góp phần làm tăng thêm tính hấp dẫn cho khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đồng thời, với vị trí là trung điểm của 4 di sản văn hoá thế giới nổi tiếng là cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nếu một khi đã được đầu tư và khai thác hiệu quả, những giá trị và lợi thế của lễ hội này sẽ là động lực để phát huy tiềm năng du lịch của địa phương và thành phố, cùng với những giá trị độc đáo vốn có của mình, lễ hội sẽ là kênh thông tin để quảng bá hình ảnh thành phố, cầu nối đưa hình ảnh thành phố Đà Nẵng vươn tầm đến mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Lễ hội Quán Thế Âm hàng năm, có một điều đáng chú ý là hầu như năm nào Ban Tổ chức lễ hội cũng mời các đoàn Phật giáo quốc tế như: Ấn Độ, Népan, Thái Lan, Myanmar... đến tham gia giao lưu và chia sẻ về Phật giáo. Qua các hoạt động giao lưu này đã giúp nhân dân, đồng bào Phật tử đến tham gia lễ hội có điều kiện để tiếp thu, học hỏi về các giá trị văn hóa Phật giáo của các nước, đồng thời đây cũng chính là kênh thông tin để quảng bá đưa hình ảnh thành phố Đà Nẵng nói riêng, đất nước, con người Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế.

Ngày 03/02/2021, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 601/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vì vậy, thời gian qua UBND thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và chùa Quán Thế Âm để tổ chức lễ hội với mong muốn tổ chức chuyên nghiệp, quy củ hơn; đưa lễ hội đến với đông đảo người dân, du khách và tạo thêm những cầu nối về văn hóa đối với những đất nước có nền văn hóa Phật giáo tương đồng...

2. Giữ gìn và phát triển lễ hội Quán Thế Âm là cần thiết.

Trong một xu thế hội nhập, khi nền kinh tế của đất nước không ngừng được phát triển, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, đặc biệt là nhu cầu tham gia các hoạt động du lịch tâm linh, con người ngày càng có thiên hướng nghiêng vào các hoạt động vui chơi giải trí, tham quan, du lịch, thì các hoạt động như lễ hội **Quán Thế Âm** trở thành tâm điểm để thu hút khách du lịch là điều dễ dàng nhận thấy hiện nay. Đồng thời, như Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ: "Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta". Gắn liền với đời sống tinh thần, tâm linh tín ngưỡng, tôn giáo đã trở thành nhu cầu trong đời sống của không ít người dân. Trong khi đó, về cơ bản lễ hội Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn là lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo mang đậm dấu ấn của

Phật giáo. Do đó, về tương lai lâu dài lễ hội này sẽ vẫn chiếm giữ những ý nghĩa to lớn, có những tác động quan trọng đến đời sống xã hội.

Thêm vào đó, khi nhìn qua lăng kính của thực trạng lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn trong giai đoạn hiện nay, cũng cho thấy vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục. Đó là các dịch vụ ăn theo: bán hàng rong, các hình thức phóng sinh còn tái diễn, công tác tổ chức lễ còn nhiều khó khăn chưa huy động được nguồn lực xã hội, vẫn chủ yếu là do chính quyền tổ chức và nội lực chùa Quán Thế Âm, không gian lễ hội còn chật hẹp trong lễ chính còn gây ùn tắc giao thông, đi lại khó khăn...

Trong thời gian qua, dù lễ hội đã nhận được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và chính quyền thành phố, song so với các giá trị lịch sử văn hoá, tiềm năng vốn có của nó, quy mô lễ hội vẫn chưa tương xứng với sự phát triển của thành phố, hiệu quả lễ hội đem đến vẫn còn những hạn chế nhất định, các hoạt động văn hoá dù đa dạng nhưng dường như vẫn có tính lặp lại chưa thực sự có nhiều sự sáng tạo đổi mới ..v.v.

Ngoài ra, là một thành phố nằm ở vị trí trung điểm của "Con đường di sản miền Trung", có nhiều tiềm năng du lịch. Trong khi các khu du lịch sinh thái Bà Nà, Sơn Trà, Hải Vân.. nổi tiếng, đang ngày càng được đầu tư nâng cấp. Nên đối với Non nước - Ngũ Hành Sơn nói chung, lễ hội Quán Thế Âm nói riêng để có sự đồng bộ thì việc nâng cấp và phát triển lễ hội cũng rất phù hợp. Đặc biệt mới đây, vào tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng, qua đó, nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị danh thắng Ngũ Hành Sơn, việc giữ gìn và phát triển lễ hội Quán Thế Âm là cần thiết.

3. Một số giải pháp để giữ gìn và phát triển lễ hội Quán Thế Âm trong thời gian đến

Từ những thực trạng và tính tất yếu trong việc cần thiết phải giữ gìn và phát triển lễ hội quán thế âm trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, để hiệu quả của lễ hội này thực sự được phát huy, xứng đáng với những tiềm năng và tầm vươn lên của thành phố trong tương lai, vấn đề được đặt ra là cần phải có những giải pháp cụ thể và mang tính thiết thực.

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng, cũng như đối với người dân địa phương về những giá trị do lễ hội đem lại, phân định rõ chức năng và nâng tính trách nhiệm đối với mỗi tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị đó.

Thứ hai, cần có chiến lược nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư xứng tầm phát triển hạ tầng giao thông, tạo được sự hài hoà cho không gian lễ hội, trong đó chú ý là các hạng mục và vùng không gian Lễ hội cần ưu tiên đầu tư trước nhất là Khu Lễ đài tổ chức Lễ Chính vào sáng 19/2 Âm lịch.

Thứ ba, thông qua các kênh thông tin, chú trọng hơn nữa công tác quảng bá hình ảnh lễ hội, tạo dựng được các hình ảnh mang tính biểu tượng, đặc trưng để đưa các giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội đến với du khách. Nghiên cứu mở rộng không gian và thời gian Lễ hội để nhằm

xứng tầm với lễ hội cấp quốc gia.

Thứ tư, Ban Tổ chức Lễ hội cần chủ động, triển khai sớm các kế hoạch, chương trình lễ hội cụ thể của các năm tiếp theo để có sự chủ động hơn trong công tác tổ chức lễ hội.

Ngoài ra, đối với những hoạt động được tổ chức tại lễ hội cũng cần phải có sự đổi mới thường xuyên, để đáp ứng cho yêu cầu thị hiếu ngày càng cao của người dân. Tuy nhiên, phải là sự thay đổi hợp lý không làm mất đi tính chất truyền thống và tính đặc trưng của văn hoá địa phương, theo phương châm phần lễ trang trọng thuần túy tạo được tình cảm tín ngưỡng nhưng không sa vào các hoạt động mê tín, hủ tục, phần Hội mang đậm tính nhân văn, nhưng phải có sự hấp dẫn và lôi cuốn.

4. Kết luận

Giữ gìn và phát triển lễ hội **Quán Thế Âm** - Ngũ Hành Sơn trong giai đoạn hiện nay, vừa là dịp để giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân đối với các giá trị văn hoá truyền thống, khơi dậy ở họ lòng tự hào dân tộc, làm cho những nét cổ truyền, "cái đẹp xưa" được sống lại. Nhưng đồng thời, sẽ tạo được sân chơi lành mạnh để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và tạo cơ hội cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung phát triển.

Tài liệu tham khảo

1. Lê Duy Anh, Lễ hội và văn hoá dân gian xứ Quảng, Nxb Quân đội nhân dân, 2010.
2. Thích Minh Nghiêm, Lịch Lễ hội Việt Nam, Nxb Thời đại, 2010.
3. Thích Huệ Vinh, Diệu Âm, Nxb Đà Nẵng, 2010.
4. Vũ Ngọc Khánh, Lễ hội Việt Nam, Nxb Thanh Niên, thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
5. <http://dulich.danang.gov.vn> ngày 16 tháng 3 năm 2009.
6. <http://noivu.danang.gov.vn> ngày 07 tháng 4 năm 2010.
7. Ngoài ra, bài viết có tham khảo ý kiến góp ý của Hòa thượng Thích Huệ Vinh, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Trụ trì chùa Quán Thế Âm.

Tác giả: **Ths. Đinh Đức Hiền** - Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
Ths. Trịnh Thị Hợp - Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng